

GALACTIC FEDERATION LIÊN ĐOÀN THIÊN HÀ – ĐÓ LÀ GÌ? TAYGETA VÀ LIÊN ĐOÀN – CÁC CÁO BUỘC CHUNG

Đối thoại cùng người ngoại tinh Taygeta Pleiades (Swaruu X)

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ZxkxMiSJelM&feature=emb_title

Theo Cosmic Agency

TỔNG QUÁT. CHỨC NĂNG, CÁC MỤC TIÊU TRONG VŨ TRỤ

Swaruu X: Federation, còn gọi là, hoặc được biến đến là [United Federation of Planets \(UfoP\)](#) – Liên Đoàn Các Hành Tinh Thống Nhất, theo ngữ nghĩa của con người, là một tổ chức đa văn hóa, đa hành tinh và đa mật độ rất lớn được thành lập ngay sau Cuộc Đại Tản Cư từ Lyra, nơi mà nhiều chủng tộc có ngoại hình giống người đã bị khủng bố bởi các loài sauroid thoái hóa, theo lịch sử.

Liên Đoàn được thành lập bởi 3 loài chính: Andromedan, Arcturian và Lyrian (được đại diện bởi 3 ngôi sao sáng chính trong logo của Liên Đoàn) mặc dù có nhiều chủng tộc khác cũng có thể được xem là người sáng lập.

Mục tiêu chính của tổ chức này là thiết lập các liên minh để đối mặt với các mối đe dọa và vấn đề trong không gian. Và nó có thể được xem là sự mở rộng của tổ chức ban đầu mà người Andromedan đã có sẵn, được gọi là Hội Đồng Andromeda, bao gồm nhiều chủng tộc, tất cả đều nhằm mục đích thiết lập các hiệp định thương mại và các hiệp ước an ninh.

Liên Đoàn chính thức được xem là một tổ chức siêu lớn để đảm bảo hòa bình và sự tương tác tốt giữa các thành viên. Và thậm chí là đảm bảo cách thức tốt nhất có thể để quản lý những người hoặc chủng tộc khác không phải là thành viên chính thức, chẳng hạn như các chủng tộc nhỏ hơn vẫn đang còn trong thời kì tiền công nghiệp.

Bất kì giống loài nào mang tính chất *interstellar – liên vũ trụ* đều có thể đăng kí muốn trở thành thành viên, miễn là họ đã có khả năng liên vũ trụ, là một chủng tộc tiến bộ và hòa bình cùng với những mong muốn rõ ràng để hợp tác với các giống loài khác thuộc Liên Đoàn.

Như đã nói ở trên, vai trò chính của Liên Đoàn là để tập hợp các nền văn minh và văn hóa tương đồng của tất cả các giống loài lại với nhau để họ có thể hợp tác, tương tác một cách an toàn và hiệu quả. Tạo cho họ một khung các quy tắc pháp lý, đạo đức và luân lý để thực hiện theo nhằm đảm bảo mối quan hệ

hòa bình giữa các thành viên càng nhiều càng tốt.

Một trong những yêu cầu chính để gia nhập liên đoàn với tư cách là một chủng loài chính là bản chất liên vũ trụ - interstellar. Mặc dù vẫn có một số ngoại lệ. Ý chính là khi một chủng tộc mang bản chất liên vũ trụ thì họ có được sự nhận thức tự nhiên về những tiến bộ văn hóa, khoa học và sự phát triển công nghệ giữa những chủng loài khác, cũng như ý nghĩa về mặt đạo đức và luân lý của những thành tựu phát triển đó dưới mọi hình thức và sắc thái.

Biết rằng việc trở nên liên vũ trụ còn có nghĩa là họ sở hữu một mối liên hệ về văn hóa rõ ràng được chia sẻ qua lại giữa các chủng tộc thành viên.

Và những nền văn minh không mang tính chất "*interstellar*" (liên vũ trụ) về cơ bản sẽ bị cô lập và chỉ tồn tại trong cõi giới hoặc thực tại riêng của họ mà không có hoặc rất ít sự giao thiệp văn hóa được ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Vì vậy điều này được xem là đúng đắn về mặt đạo đức để giới hạn càng nhiều càng tốt mọi sự tiếp xúc với các nền văn minh và văn hóa ngoại tinh.

Có một số ngoại lệ với quy tắc này như đã xảy ra với các nền văn minh không "*liên vũ trụ*" bởi sự lựa chọn của riêng họ, nhưng vẫn nắm giữ rất rõ các kiến thức, lịch sử và trí tuệ mang tính chất "*liên vũ trụ*".

Vì vậy, theo quan điểm từ tâm trí và ý thức của họ, những nền văn minh đó sẽ có thể được cân nhắc là liên vũ trụ ngay cả khi họ cần bị giới hạn về mặt vật lý trên các hành tinh hoặc hành tinh cụ thể của họ.

Mặc dù Liên Đoàn thường được đề cập đến như một hệ thống hoặc tổ chức được thành lập bên trong cái có thể được gọi là 5D vì thiếu một hệ tham chiếu tốt hơn. Nhưng trên thực tế, tổ chức này vượt xa hơn các mật độ như vậy. Nên Liên Đoàn có thể được tìm thấy hầu như trong tất cả mọi mật độ, tất cả đều liên kết và ảnh hưởng đến nhau ở mọi cấp độ.

Một số người có thể nói rằng Liên Đoàn có thể được tìm thấy từ mật độ 3D cho đến mật độ 9D trở lên, bằng cách sử dụng các thuật ngữ rất "con người". Bởi vì từ quan điểm của tôi thì không hề có mật độ nào như thế cả. Và những gì mà mọi người gọi là "mật độ" cũng chẳng có gì ngoài một tập hợp các cấp độ bên trong một khuôn khổ của sự ý thức và nhận thức bởi một cá nhân cụ thể nắm giữ, hoặc bởi các thỏa thuận của một nhóm các cá nhân.

Và từ quan điểm của sự nhận thức, đặc biệt nhưng không chỉ riêng những cá nhân đang nắm giữ mức độ nhận thức thấp hơn hoặc ít rộng mở hơn của sự nhận thức - nhận biết.

Con người và thế giới quan của họ nắm giữ một mức độ nhận thức cao hơn của cùng một sự nhận thức-nhận biết mà không chỉ là họ không thể hiểu được từ mức độ thấp hơn "điểm hiểu biết", nhưng về cơ bản còn trở nên vô hình đối với họ.

Về cơ bản, bởi vì họ không có mức độ nhận thức cần thiết để thậm chí giải mã hoặc thấu hiểu những gì

có thể đang ở ngay trước mặt họ. Vì thế mà họ tạo ra ý tưởng về "cõi giới cao" hoặc "mật độ cao", và tuy nhiên, chúng có thể được thiết lập danh mục.

Vì vậy, tính đến những điều trên, Liên Đoàn về bản chất thì tồn tại trong mọi cấp độ hoặc cảnh giới của sự tồn tại.

Tuy nhiên họ có thể được gọi kèm theo những thay đổi rõ rệt bên trong cấu trúc của họ tùy thuộc vào những gì cần thiết cho sự hiểu biết của từng cấp độ nhận thức.

Cơ cấu nội bộ của Liên Đoàn là một XÃ HỘI HOLOGRAPHIC cùng kèm theo sự bố trí của một HỘI ĐỒNG CẤP BẬC ANDROMEDA cổ điển nơi mà một loạt các hội đồng bắt đầu từ những hội đồng nhỏ của địa phương, như những hội đồng liên quan đến một thị trấn nhỏ, tạo thành những hội đồng lớn hơn của các vùng, và những hội đồng đó lần lượt thuộc về một hội đồng của một vùng lớn hơn, một hành tinh hoặc một nhóm các hành tinh và kể cả một chòm sao.

Họ thường bao gồm các công dân đến từ khu vực của hội đồng cụ thể nói trên. Và khi một vấn đề cụ thể không thể được giải quyết bởi một cấp, họ ngay lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ từ hội đồng trực tiếp ở cấp mở rộng hơn phía trên họ. Và cứ thế sau khi đạt được trí lực và nguồn lực cần thiết để có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong tầm tay.

Theo dự kiến, đối với mỗi thành viên, dù là một cá nhân riêng lẻ hay toàn bộ nền văn minh hoặc một nhóm các nền văn minh, liên đoàn sẽ chỉ định một tác vụ hoặc nhiệm vụ tùy theo năng lực và chuyên môn của họ. Vì vậy, bên trong nội bộ giữa các thành viên của Liên Đoàn, một số chủng tộc sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phân phối thực phẩm và tài nguyên, số khác thì nghiên cứu về các tiến bộ khoa học và công nghệ, và còn có các hoạt động quốc phòng và quân sự khác được đặt ra với nhiệm vụ canh gác và bảo vệ các thành viên cũng như thực thi các quy tắc và điều lệ của Liên Đoàn như đã thỏa thuận bởi Hội Đồng.

Bộ luật của Liên Đoàn cũng được biết đến như "Luật Không Gian" và nó gần giống với những gì ở Trái Đất gọi là Luật Hàng Hải (Marine Law). Hầu hết các khái niệm trong Luật Hàng Hải của Trái Đất đã được gieo mầm bằng một cách thức nào đó và tại một số thời điểm.

Chức năng và mục tiêu liên quan đến Trái Đất

Swaruu X: Tôi có thể viết cả một quyển sách để cố giải thích về những gì mà họ đang thực hiện với Trái Đất, các đối tượng và mục đích của họ. Và nó còn có thể được xem là cốt lõi và là lý do cho tất cả các cuộc giao thiệp nói chung, nhưng hãy giữ chủ đề này càng đơn giản càng tốt:

Có thể có nhiều cách thức để diễn giải những gì mà Liên Đoàn đang làm trên Trái Đất và các mục tiêu của họ. Và đây là một chủ đề cực kỳ phức tạp mà không thể thiếu đi sự cân nhắc tính đến mọi phương diện cùng một lúc.

Cũng cần phải đề cập rằng nhiều vấn đề có thể trông như mâu thuẫn nhau hoặc mang tính chất đối lập.

Liên Đoàn đã cô lập Trái Đất như một hành tinh khép kín, bị cô lập về mặt công nghệ (bởi một mái vòm năng lượng cao) và bị cô lập về mặt thông tin, tinh thần một cách khôn ngoan, được lưu giữ giả lập bên trong một trạng thái ý thức và nhận thức thấp hơn để đảm bảo một loại trải nghiệm nhất định cho mọi người hoặc các cư dân bên trong nó.

Mặc dù mái vòm điện từ ether được biến đổi dưới tên gọi Vành đai Van Allen, (đừng nhầm lẫn vành đai này với tầng từ quyển – Magnetosphere nhưng chúng có liên quan đến nhau). Vành đai Van Allen giúp giữ cho cõi giới của Trái Đất ở trong một tần số nhận thức nhất định và thấp hơn, điều này cần thiết để đảm bảo sự trải nghiệm như mong muốn cho các cư dân của nó. Hệ thống chính hoặc nguyên nhân mà Liên Đoàn giữ Trái Đất ở trong một trạng thái tần số tâm trí đặc biệt như vậy thông qua cách sử dụng sự kiểm soát nhận thức và kiểm soát tâm trí tiên tiến, khi mà mọi người sẽ tự sản sinh ra cho chính họ một thể giới cá nhân và tập thể theo hướng dẫn của các hệ thống kiểm soát đó.

Về ý tưởng cơ bản, mặc dù có thể có vô số cách giải thích, là để tạo ra một tập hợp các trải nghiệm khó khăn cụ thể để thúc đẩy sự phát triển bản thân của các cá nhân bên trong đó. Kèm theo sự thúc đẩy mở rộng ý thức của các thành viên của Liên Đoàn và của toàn bộ Vũ Trụ tất cả đều là Nguồn chính nó.

Các phòng ban và nhiệm vụ khác nhau của các chủng tộc:

Swaruu X: Chủ đề này rất khó để miêu tả chính xác bởi vì có nhiều chủng tộc thực hiện nhiều việc khác nhau, vì các chủng tộc được thành lập bởi nhiều người kèm theo trình độ chuyên môn và sở thích khác nhau. Ngoài ra, một số chủng loài hoặc nền văn minh nhất định sẽ trải qua hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác nhau tùy thuộc vào địa điểm hoặc vị trí trong không gian nơi họ có thể ở, cũng như nhiệm vụ và mục tiêu của mọi địa điểm cụ thể.

Nhưng về những vấn đề liên quan cụ thể đến Trái Đất được miêu tả theo cách đơn giản hóa thì:

Người Andromeda cung cấp công tác hậu cần và các địa điểm để họp hội đồng, nơi mà sự Điều Hành và Kiểm Soát được thực hiện. Mặc dù họ cũng được biết đến là những người tham gia hỗ trợ tâm linh, đạo đức và công nghệ kỹ thuật khi cần thiết.

Người Arcturian về cơ bản là cung cấp các sự hỗ trợ tương tự như người Andromeda. Nhưng họ thiên về mảng công nghệ hơn, họ cũng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn của họ với tư cách là những người xây dựng chính hoặc cơ bản chỉ bao gồm mọi thứ, kèm theo cả mảng tư vấn và hướng dẫn tâm linh.

Người Antarian cung cấp các chi nhánh tiếp tế viện trợ như trong quân đội cũng như cung cấp một mạng lưới giám sát rộng khắp bao quanh toàn bộ hệ mặt trời ở đây.

Người Centauri / Centaurian, còn được biết đến là người Alfrata, họ cung cấp lực lượng giống như quân đội và hành động như cảnh sát, giữ cho Trái Đất được tách biệt nhiều nhất có thể theo quyết định của Hội Đồng trong Liên Đoàn.

Những chủng tộc khác, chẳng hạn như người Sirian trong số những nhóm chủng tộc khác, họ cung cấp một loạt các chức năng như sao lưu dữ liệu và hướng dẫn cho các chủng tộc thành viên còn lại.

Số lượng và sự đa dạng của các chủng tộc vũ trụ đang hợp tác trên Trái Đất là rất lớn và đa dạng.

Sự tham gia của người Taygeta với Liên Đoàn theo thời gian:

Swaruu X: Hội đồng Alcyone của người Pleiadian M-45 hợp nhất và quan tâm đến lợi ích của tất cả các chủng tộc và / hoặc nền văn minh bên trong hoặc thuộc hệ sao Pleiades, dù cho họ có "*liên vũ trụ*" hay không. Hội đồng Alcyone được thành lập tách biệt với Liên Đoàn và chỉ tham gia trong một thời gian dài sau cùng và như một tập thể. Có nghĩa là tất cả các chủng tộc thành viên của Alcyone tham gia vào Liên Đoàn thông qua Hội Đồng Alcyone chứ không phải độc lập từng người một. Và dưới đây là trường hợp của người Taygeta.

Theo thời gian, Taygeta, được biết đến dưới tên gọi địa phương là "Moma", đã tham gia vào các công tác của Liên Đoàn một cách độc lập chứ không phải thông qua Alcyone. Người Taygeta hỗ trợ thăm dò, thiết lập bản đồ không gian, hỗ trợ các tiến bộ khoa học, và họ cũng tham gia vào các hoạt động quân sự thực thi Bộ Luật Không Gian của Liên Đoàn như trong trường hợp các cuộc chiến tranh với hành tinh Tiamat.

Sự tham gia trực tiếp của Taygeta với Liên Đoàn không phải lúc nào kéo dài liên tục, chỉ diễn ra khi có các lợi ích chung hoặc khi Liên Đoàn trực tiếp yêu cầu sự giúp đỡ hoặc tham gia từ người Taygeta.

Gần đây hơn, trên Trái Đất, người Taygeta đã tích cực tham gia vào các công tác trên Trái đất kể từ năm 12.500 trước Công nguyên. Kèm theo mức độ hoạt động tăng đột biến kể từ năm 1919, họ tham gia vào việc thi hành điều Luật Không Gian về vấn đề "*không can thiệp*" từ năm 1953 đến năm 2018.

Từ năm 2017 đến năm 2021, khi tôi viết ra những lời này, Taygeta đã đóng vai trò thiên về vị trí là người quan sát nhiều hơn. Vì vào năm 2018, bản thân Taygeta đã trải qua một cuộc chuyển đổi chính trị nội bộ khi HRH Alenym đệ nhất của hành tinh Temmer được người dân Taygeta lập làm nữ hoàng của họ. Cô ấy ít có khuynh hướng quân sự và thiên về các giải pháp bằng trí óc, sự ý thức và tâm linh.

Sự thay đổi này đã làm đảo lộn nhiều bộ phận hoặc lợi ích ở các cấp độ mờ ám bên trong Liên Đoàn vì ngay trước năm 2018, Taygeta từng là một trong những lực lượng quân sự chính quy phục vụ Liên Đoàn. Và ngay sau khi Alenym 1 lên nắm quyền, mọi thứ đã thay đổi theo xu hướng tâm linh tinh thần.

Sự suy giảm mối quan hệ của họ và lý do:

Swaruu X: Điều này dẫn chúng ta đến sự xấu đi rõ ràng trong mối quan hệ giữa Liên Đoàn và Taygeta. Có nghĩa cụ thể là: cấp bậc Liên Đoàn được chỉ định giám sát Trái Đất và các nhu cầu hoặc vấn đề của hành tinh này công chỉ có trụ sở Liên Đoàn tại Viera – nơi hầu như không nắm giữ quyền lực thực sự, hoặc

những người giám sát thực sự của khu vực này nơi Trái Đất được cai quản, và những người đó có thể nằm trong trụ sở của Liên Đoàn tại sao Thổ.

Trong khi Taygeta trải qua một sự thay đổi rõ ràng về mặt lợi ích, với sự điều hành của Alenym đệ nhất, Liên Đoàn đã mất đi một trong những chi nhánh quân sự lớn nhất của họ. Vì mặc dù Taygeta có ít dân cư, tổng cộng chỉ khoảng 38 triệu người, nhưng sức mạnh quân sự của họ rất lớn và chỉ đứng sau người Engan trong tất cả các chủng tộc thuộc hệ sao M45.

Alenym không thấy cần thiết để duy trì một lực lượng quân sự lớn như vậy. Cô thấy không cần thiết vì tất cả các mối đe dọa và sự khác biệt đã được lường trước đều có thể được giải quyết bằng các phương tiện khác chứ không phải bằng sức mạnh thô. Một yếu tố khác nữa là vì Taygeta là một phần của Hội Đồng Alcyone, các chủng tộc khác như người Engan đã thực thi nghĩa vụ "bảo vệ" và tuần tra khu vực chung của M45 rồi.

Điều này gây ra sự rút lui của người Taygeta ra khỏi hoạt động tham gia Liên Đoàn liên quan đến các hoạt động quân sự chung và đặc biệt là xung quanh Trái Đất, nơi người Centauri và Alfrata được Liên Đoàn chỉ định để tiếp quản vị trí mà Taygeta đã bỏ trống.

Gosia: Cảm ơn vì tất cả mọi lời giải thích này. Tôi có một câu hỏi nhỏ. Bạn nói rằng Taygeta đã rút sự hỗ trợ quân sự của họ ra khỏi Liên Đoàn. Tại sao nó lại được gọi là "quân sự" nếu như không có ai ở ngoài kia để chiến đấu thực sự?

Swaruu X: Bởi vì ở cấp độ Liên Đoàn lớn và đặc biệt là các cấp nhỏ hơn, họ vẫn còn vướng phải tâm lý được bảo vệ khỏi các chủng tộc thoái hóa đang dòm ngó.

Vấn đề của các chủng tộc bị thoái hóa được sinh ra và từ trên Trái đất, được nhìn nhận và thấu hiểu từ một góc độ nhận thức rộng hơn.

Nhìn từ Liên Đoàn, trong cái gọi là 5D, họ vẫn nhìn thấy và lo lắng về sự xâm lược, các chủng tộc thoái hóa và người bò sát ăn thịt.

Bạn có thể xem đây là một vấn đề về mật độ.

Từ Liên Đoàn 5D, họ nhìn thấy các chủng tộc tiêu cực sắp xâm lược.

Từ một góc nhìn rộng hơn, có vẻ như tất cả những khái niệm đó đang được sinh ra từ Trái Đất. Bạn thậm chí có thể gọi Trái Đất là hạt nhân của "cái ác", từ nơi mà nó phát ra nếu nói về xuất phát của sự ảnh hưởng và các ý tưởng tiêu cực. Đó là những mà chúng tôi trông thấy và ngày càng rõ ràng hơn.

Vấn đề thứ 2 cũng xảy ra vào năm 2018 khi có một người Taygeta tên là Swaruu ở Erra tự ý rời khỏi Taygeta và ra khỏi Liên Đoàn một cách hợp pháp, để tìm kiếm sự tự do và độc lập khỏi các ràng buộc pháp lý mà cô ấy cảm thấy chúng đang quá can thiệp vào công việc của mình.

Khiếu nại về Luật Không Gian của Liên Đoàn, cụ thể là Prime Directive – Bộ chỉ thị chính là không công bằng ở nhiều cấp độ và thậm chí còn có lỗ hổng về mặt hình sự đối với người dân trên Trái Đất và các vấn đề của họ. Cơ bản là bộ luật này đã lơ là, bỏ qua các nhu cầu và mối quan tâm thực sự của họ với tự

cách là những cá nhân và tập thể con người.

Vào thời điểm đó, Swaruu từ Erra đang hoạt động với tư cách là cố vấn cá nhân của NỮ HOÀNG Alenym 1 của hành tinh Temmer – người cũng rất quan tâm đến các vấn đề của người dân Trái Đất liên quan đến nhiều thái độ hợp pháp và cả không hợp pháp của Liên Đoàn. Cả 2 người đều nhận định rằng đó là thái độ phi đạo đức và thậm chí gần như trở nên thoái trào, tiêu cực rõ ràng. Vấn đề này sẽ được giải thích thêm.

Taygeta dưới thời Alenym đệ nhất đã liên tục đi ngược lại các chính sách của Liên Đoàn về Trái Đất và liên quan đến sự tham gia của hệ sao M45 thông qua Hội Đồng Alcyone, vì Liên Đoàn yêu cầu, hoặc gần như áp đặt sự cần thiết phải tham gia và thực thi quân sự xung quanh hệ sao Hyades. Liên Đoàn khẳng định cho rằng Taygeta phải thực hiện nhiệm vụ ở khu vực này theo cách thức quân sự hóa với sự tham gia chung của nhiều chủng tộc khác, vì Taygeta hiện tại sở hữu một thuộc địa lớn trên hành tinh Cyndriel, quay quanh ngôi sao Aldebaran nằm trong quyền tài phán của hệ sao Hyades. Liên Đoàn cũng đồng thời yêu cầu gia hạn thêm việc thực thi tham gia hoạt động quân sự của Taygeta ở khu vực xung quanh hệ Mặt trời Sol-13 và sau đó là Trái Đất.

Yêu cầu trên của Liên Đoàn đã bị Alenym đệ nhất trực tiếp từ chối trong một số cuộc họp được tổ chức tại sinh quyển Viera – trụ sở của Liên Đoàn chịu trách nhiệm về các vấn đề tại Trái Đất.

Ngoài các cuộc họp diễn ra từ năm 2019 đến năm 2020, một loạt các cáo buộc chung đã diễn ra giữa Taygeta và Liên Đoàn.

Các đại diện của Liên Đoàn đã cáo buộc Taygeta vi phạm các quy tắc của bộ chỉ thị chính về Trái đất, liên quan đến việc tiếp xúc trực tiếp với con người, cho dù là starseed hoặc không, và Taygeta đã trao cho con người một lượng lớn thông tin tiết lộ cấu trúc bên trong và các hoạt động nội bộ của Liên Đoàn. Cũng như một vô số chủ đề có liên quan đến cấu tạo của sự sống bên ngoài Trái đất nói chung, và tiết lộ những thông tin cơ bản nhưng lại chứa các chi tiết quá rõ ràng về các loại công nghệ kỹ thuật phải được giữ kín với con người; các công nghệ nhạy cảm hoặc trên mức trình độ văn minh hiện tại.

Liên Đoàn cũng cáo buộc Taygeta vì đã tự ý lập ra các quy tắc của riêng họ, bắt đầu từ sự rút ra khỏi chủng tộc Taygeta một cách hợp pháp của Swaruu và rời khỏi Liên Đoàn, trở thành một chủng loài độc lập hợp pháp, tách biệt khỏi người Taygeta, kèm theo một số vi phạm vào không phận Trái đất khi sử dụng các tàu vũ trụ hạng chiến đấu của Taygeta. Taygeta đã liên tục sử dụng các thủ thuật và kế hoạch của quy tắc lái phi thuyền bằng cách bay lượn khắp nơi bên ngoài vòng pháp luật.

2 ví dụ về điều này chính là:

- Tàu chiến đấu được đánh dấu bởi số hiệu TPT-150 đã liên tục bay ngang qua máy bay của con người, thậm chí còn tham gia với phi công của các máy bay khác và "trò chuyện" với Tháp Điều Khiển (của sân bay), đồng thời cố tình cho phép bản thân bị phát hiện trên radar và cả tầm nhìn trực quan, hoàn toàn không chú ý đến khả năng vượt ngưỡng nhân loại của chính nó mà các radar đã biểu thị rõ ràng.
Ngoài ra, người bay ngang qua Tháp Điều Khiển ở tốc độ cao được vô số con người nhìn thấy

như đã xảy ra ở sân bay O'Hare Chicago 3 lần. Một lần vào năm 2006, một lần vào năm 2017 và một lần nữa vào năm 2019. Và lại còn bay ngang Tháp Điều Khiển ở LAX (sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ) vào năm 2019 (do phi công Khila, người Taygeta điều khiển).

- Một chiếc khác là tàu chiến đấu được đánh dấu số hiệu TPE-157 đã ít nhất 3 lần xâm nhập vào kết nối của hệ thống mạng internet hàng không ATG của máy bay để tiếp xúc trực tiếp bằng âm thanh với con người để tìm hiểu xem ai là phi công (âm thanh trao đổi với Kaal'el).

Ở phía đối diện, Taygeta cũng cáo buộc Liên Đoàn đã sơ suất trong việc quản lý tội phạm chống lại loài người, chỉ quan tâm đến các nhu cầu pháp lý và quyền lợi của những người bên ngoài Trái đất, cho dù có liên quan hoặc không liên quan đến việc tham gia vào sự việc trên Trái Đất với tư cách là con người dưới bất kì hình thức nào, chẳng hạn như starseed, walk-in hoặc step-down.

Tôi đang đề cập đến các thành viên trong Liên Đoàn (nhiều người) mà bằng cách nào đó khi ở trong mật độ 5D và 3D đóng vai làm con người, trong khi thực tế họ không phải là con người. Và ngoài việc không phải là con người, họ còn là những nhà ngoại giao thuộc Liên Đoàn. Đây là sự suy đoán, nhưng tôi lại thấy nó đang xảy ra.

Giờ đây, tại mức độ mà họ nhớ rõ được về bản thân họ là ai hoặc thậm chí còn nói ra sự thật chính là một sự nghi vấn. Đừng tin tưởng vào việc họ sẽ nói ra sự thật về những gì đang xảy ra với Liên Đoàn. Tất cả những gì tôi thấy được về những nhà nghiên cứu UFO chính thức hoặc được xã hội công nhận, các thành viên trong câu lạc bộ của họ, nơi họ đến để củng cố lẫn nhau, rằng họ đang bị chơi bởi một cơ quan có tên gọi tắt bởi 3 chữ cái, hoặc là họ đang bị chìm trong danh vọng và tiền bạc. Tôi không nhìn ra bất cứ điều gì từ xa cho thấy họ nắm được thông tin thực sự liên quan đến Liên Đoàn, trong số nhiều thứ khác.

Chúng tôi đã tiếp tục cáo buộc Liên Đoàn vì họ đã xem thường nhu cầu của các cư dân trên Trái Đất với mục đích ủng hộ việc công nhận, thậm chí là tôn vinh các chính trị gia được chính nhân loại bổ nhiệm vào các vị trí quyền lực đó thông qua các cuộc bầu cử dân chủ.

Khi Liên Đoàn không xem xét sự giả dối của những cuộc bầu cử dân chủ như vậy, và toàn bộ hệ thống của họ rõ ràng là đã bị gian lận trên khắp Trái Đất, khiến những cuộc bầu cử này trở nên vô dụng vì chúng được tiến hành bằng các thủ đoạn và những lời dối trá.

Chúng tôi cáo buộc Liên Đoàn không chỉ coi thường sự thật hiển nhiên và không thể phủ nhận này, mà còn khẳng khái cho rằng dân số Trái Đất đã đồng ý để được đại diện bởi các chính trị gia như thế, cho dù cuộc bầu cử được tiến hành kèm theo những thủ đoạn hay là không.

Hơn thế nữa, chúng tôi cáo buộc Liên Đoàn vì đã không hiểu rõ được sự vô dụng và lỗi thời của nền dân chủ như một hệ thống bất công dựa trên việc kiểm đếm các lá phiếu bầu một cách sơ sài, thiếu minh bạch mà không dựa trên các quyết định khách quan và thông minh, cũng như không nắm rõ cấu trúc của các tổ chức bí mật đang thao túng và lừa dối nhân loại chỉ vì lợi ích riêng của họ bằng cách sử dụng các hệ thống kiểm soát tâm trí và kiểm soát dân số bất công, vi phạm trực tiếp chỉ thị

Prime Directive mà Liên Đoàn đã nói rằng nó được thực thi từ ngày đầu.

Liên Đoàn xem người Taygeta là những kẻ liều lĩnh, bất tuân và tự ý tạo ra các quy tắc của riêng mình.

Người Taygeta về cơ bản xem các nhà lãnh đạo của Liên Đoàn, bất kể dù họ là ai đều mờ ám như nhau, đều hành động theo cách đạo đức giả và thiên vị, hoàn toàn không quan tâm đến nhu cầu thực sự của các cư dân con người Trái đất, đối với quan điểm và thậm chí là lợi ích của con người.

ĐOẠN HỘI THOẠI CÙNG ANÉEKA (NGÀY 16/9/2020)

Anéeka: Chúng tôi không đồng tình với cách mà Liên Đoàn xử lý mọi vấn đề trên Trái Đất, đó là lý do tại sao chúng tôi khác biệt.

Họ nói rằng họ rất yêu quý chúng tôi. Thậm chí còn nói với chúng tôi rằng họ ủng hộ chúng tôi kèm theo tất cả những thứ như thế. Nhưng khi đến lúc có chuyện, họ lại chỉ trích và nhìn chúng tôi cùng với 1 danh sách dài những tính từ không tốt cho lắm.

Họ yêu chúng tôi theo cách của riêng họ, và đồng thời họ cũng cảm thấy mệt mỏi với cách nhìn nhận sự việc và các ưu tiên của chúng tôi.

Gosia: Họ mệt mỏi vì điều gì?

Anéeka: Vì chúng tôi liên tục tẩy chay các sáng kiến của họ trong các cuộc họp hội đồng.

Gosia: Đó là những sáng kiến nào?

Anéeka: Để hướng đến một New World Order – Trật Tự Tân Thế Giới. Để nâng cấp độ khó của cuộc sống trên Trái Đất, để thúc đẩy việc nhỏ bỏ nhiều linh hồn hơn. Cho phép con người làm bất cứ điều gì họ muốn dưới danh nghĩa của sự Tự Do Ý Chí (mặt khác lại thao túng họ). Tất cả điều này kèm theo sự nguy hiểm rằng đó là những gì mà cùng một người muốn khi họ ở bên ngoài mật độ 3D. Vì vậy, đây là một sự bất đồng chính kiến.

Bởi vì Liên Đoàn nói rằng mọi người trong 3D hay 5D hay bất kì D (dimension: mật độ) nào khác đều tương tự như nhau.

Còn chúng tôi nói rằng mặc dù họ đều như nhau, nhưng trên thực tế thì họ không hề nhớ, không hề tạo ra một điểm-chú-ý (point of attention) được tổng hợp trong nhân dạng tại mật độ 3D, họ hoàn toàn là những người khác so với khi họ đã từng ở trong mật độ 5D. Nhưng mà theo mọi người, dường như khi tiến vào Trái Đất, sự Tự Do Ý Chí của họ bị từ bỏ theo một cách thức nào đó.

Và Liên Đoàn dành phần lớn sự giận dữ hoặc bất mãn chống lại Yazhi. Đó là vì họ không nhận ra Yazhi chính là Swaruu, hoặc họ chỉ ra về nhận ra cô ấy khi nào họ muốn. Và sự việc này lại khởi đầu 1 cuộc tranh cãi khác với Liên Đoàn, "tại sao chúng ta lại phải nghe lời một đứa con gái". Họ luôn thuận theo mọi chuyện chỉ khi nó tiện cho họ.

Sau đó, Alenym trở nên tức giận và quyết định tẩy chay các sáng kiến trên vì để tiến hành mọi thứ thì cần phải có sự nhất trí của một nhóm, hoặc một tổ hợp các tổ chức Hội Đồng đại diện cho các nền văn hóa khác nhau.

Có nghĩa là: sự nhất trí của các Hội Đồng lớn, chứ không phải của các thành viên biệt lập. Nhưng vì Alenym đã đại diện cho Alcyone, có nghĩa là cô ấy đại diện cho mọi người dân Pleiades, và Alenym lắng nghe lời của "đứa bé", điều này rất phức tạp về mặt chính trị. Bởi vì Liên Đoàn tranh cãi rằng một chủng tộc, một nền văn hóa lại tẩy chay tất cả mọi thứ, trong khi đây là một chủng tộc có dân số rất ít chứ không giống như chính Hội Đồng Alcyone.

Nhưng về mặt pháp lý, người Taygeta buộc phải cử Alenym làm người đại diện bởi vì đó chính là điều mà Hội Đồng Alcyone đã tự quyết định.

Và chúng ta quay trở lại với cùng một vấn đề: rằng Liên Đoàn đã nói về một bé gái, thực tế là một đứa trẻ đang thao túng tất cả người dân Pleiades M45 về mặt chính trị và cả Liên Đoàn. Cái khái niệm "đứa bé" dành cho Yazhi bắt nguồn từ Liên Đoàn.

Gosia: Khi bạn nói đến đoạn "thúc đẩy sự nhỏ bỏ nhiều linh hồn hơn"...có phải ý bạn nói là "giết"?

Anéeka: Để động viên con người trở nên quá mệt mỏi với cuộc sống ở đó đến mức tự họ muốn chết.

Gosia: Và không còn chủng tộc người Pleiadian nào khác ở gần đó hay sao?

Anéeka: Có nhiều người Pleiadian khác ở đây, nhưng họ không trực tiếp đưa ra công tác của họ trước mặt Hội Đồng Liên Đoàn về các vấn đề trên Trái Đất với tư cách là đại diện của M45, mà những người Pleiadian đó chỉ đại diện cho nền văn hóa riêng của họ. Trong khi Alenym đại diện cho cả chủng tộc Taygeta và toàn bộ lãnh thổ Pleiades nói chung.

Gosia: Chắc là phải rất bức bối khi có mặt tại những hội đồng này cùng với Liên Đoàn.

Anéeka: Chà, chúng tôi lên đây với họ. Tôi đã bắt đầu cảm thấy một nỗi ác cảm rất lớn đối với sự hiện diện của họ hoặc khi chỉ nói chuyện với họ. Như một chứng dị ứng. Họ hạ thấp tần số của tôi, họ khiến tôi thấy khó chịu, họ làm tổn thương tôi. Họ muốn "cái đầu" của mọi người trên phi thuyền này.

Gosia: Và điều gì sẽ xảy ra khi tất cả các bạn đều không nhất trí?

Anéeka: Sáng kiến không được tiến hành và nó bị hoãn lại cho đến cuộc họp tiếp theo.

Và về mặt pháp lý, Liên Đoàn cố gắng xoay chuyển tình thế giữa mỗi cuộc họp. Hoặc họ cố gắng mua chuộc Alenym bằng những hứa hẹn nhiều sự hỗ trợ hơn Taygeta hoặc những thứ tương tự. Nhưng

thật khó cho họ, Taygeta không cần sự giúp đỡ.

Hoặc họ bắt đầu nói rằng việc họ đang làm không phải là phận sự của Taygeta hay của người Pleiades nói chung.

Hoặc họ muốn ngăn chặn một cách hợp pháp bằng cách chống lại Hội Đồng Alcyone.

Hoặc họ cũng muốn trò chuyện với Hội Đồng Alcyone bằng cách mặc kệ Alenym.

Robert: Hội Đồng Alcyone, họ thật sự là ai?

Anéeka: Hội Đồng Alcyone ở mật độ 5 với các người đại diện sống và vật lý từ mỗi nền văn hóa xuyên suốt hệ sao M-45. Có tổng cộng khoảng 12 nền văn hóa, bởi vì mỗi nền văn hóa lại đại diện cho các nền văn hóa phụ của nó, hoặc các nền văn hóa kém phát triển hơn và những khu vực vẫn ở trong thời kì tiền công nghiệp thuộc thẩm quyền của nó.

Swaruu X: Và đây chính là tiền đề cho sự xấu đi trong mối quan hệ giữa Taygeta và Liên Đoàn dẫn đến sự tách biệt về mặt pháp lý, ít nhất là phần nào vào tháng 2 năm 2021, khi Taygeta chỉ công nhận Liên Đoàn thông qua Hội Đồng Alcyone chứ không phải là một thành viên độc lập chính thức. Đây là một nỗ lực pháp lý của HRH Alenym để nhất để loại trừ Taygeta ra khỏi các quy tắc và sự thiếu linh hoạt của Liên Đoàn.

Cũng cần phải đề cập rằng mọi quyết định liên quan đến tất cả những điều này đã được Alenym đệ nhất và team của cô ấy công khai toàn bộ đầy đủ chi tiết cho người dân Taygeta và thông qua Hội Đồng cấp cao ở hành tinh Temmer.

Người dân Taygeta đã quyết định chấp nhận và thực hiện các đề xuất của Alenym 1, theo quyết định của Hội Đồng Thứ Cấp, nghĩa là toàn bộ 4 hành tinh của nền văn minh và văn hóa Taygeta. Vì vậy, Alenym 1 đang thực hiện ý chí của mọi người dân của cô ấy.

